

CỤC THADS TỈNH KHÁNH HÒA
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1371/TB-THADS

Nha Trang, ngày 13 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc nhận tài sản

Căn cứ Bản án số 56/2024/HS-ST ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang; tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định Thi hành án số 1898/QĐ-CCTHADS ngày 24/5/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang;

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang

Thông báo cho bà: Đồng Thị Tuyết Mai, địa chỉ: Thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đến nhận lại: 01 điện thoại di động Mobell màu xanh đen (đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong) theo Quyết định thi hành án số 1898/QĐ-CCTHADS ngày 24/5/2024 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang.

Thời gian: 08 giờ 30 ngày 07 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang – địa chỉ: 105 Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (phòng 2.2)

Yêu cầu bà Đồng Thị Tuyết Mai có mặt đúng thời gian, địa điểm nêu trên, mang theo Thông báo này và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định của pháp luật hoặc một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trường hợp bà Mai không trực tiếp đến nhận được thì có thể:

Ủy quyền cho người khác đến nhận thay.

Người nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp và xuất trình tài khoản định danh điện tử theo quy định của pháp luật hoặc bản chính một trong các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Mai không đến nhận tài sản, thì Chấp hành viên sẽ xử lý tài sản theo quy định tại điều 98,99 và 101 của Luật Thi hành án và gửi số tiền thu được theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn.

Hết thời hạn 05 năm, kể từ ngày Bản án có hiệu lực pháp luật mà bà Mai không tới nhận, cơ quan Thi hành án sẽ làm thủ tục sung quỹ nhà nước theo quy định./.

(CHV phụ trách hồ sơ: Trương Bá Lộc, đt: 0935055956).

Nơi nhận:

- Dương sự;
- Trang TTĐT của Cục THADS tỉnh Khánh Hòa;
- Lưu: VT, HSTHA.

CHẤP HÀNH VIÊN



Trương Bá Lộc